

หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่ NEWS

# เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 5996 ประจำวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2550 ★ ราคา 5 บาท ★

เชียงใหม่ นิวส์

ประจำวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2550 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1

## ชุมนุม บก.ภาคเหนือครั้งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย



บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สภาหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงราย รอง  
ในภาคเหนือกว่า 50 ฉบับ จะมาประชุม ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ  
ใหญ่สามัญประจำปีเครือข่ายบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ภาคเหนือเปิดเผยว่า ใน  
หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ(17 จังหวัด)และ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้ เครือข่าย  
ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์จังหวัด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ(17  
เชียงรายจัด “นิทรรศการวิชาชีพพบวิชา จังหวัด)จะได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ  
การด้านนิเทศศาสตร์(ภาคเหนือ)ครั้งที่ 1” ประจำปี 2550 ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย โดย  
ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้

อธิการบดีจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็น  
อย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณอธิการบดีเป็น  
อย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเครือข่าย  
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ และ  
สภาการหนังสือพิมพ์จังหวัดเชียงรายมา ณ  
โอกาสนี้

นอกจากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การจัดการประชุมใหญ่ในสถาบันการศึกษา  
ระดับชาติ เครือข่ายฯและสภาการฯจึงได้  
จัด “นิทรรศการ วิชาชีพ พบ วิชาการ  
ด้านนิเทศศาสตร์” ขึ้นเป็นครั้งแรกในภาค  
เหนือและอาจเป็นครั้งแรกของประเทศด้วย  
โดยจะมีนิทรรศการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุก  
ฉบับที่มีการจัดทำและมีจำหน่ายอยู่ในภาค  
เหนือขณะนี้ กับการออกบูธแสดงหลักสูตร

วิชาการด้านนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ  
วิทยาลัยชั้นนำในภาคเหนือที่น่าสนใจเป็น  
อย่างยิ่งด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์  
ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เช่นกันให้ใช้ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  
เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ

จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิตนัก  
ศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจวิชาการด้าน  
นิเทศศาสตร์ และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ  
สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ตลอด  
จนพ่อค้าประชาชนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ  
และสังเกตการณ์สามัญใหญ่ประจำปีเครือ  
ข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ภาคเหนือ(17  
จังหวัด)ประจำปี 2550 ในครั้งนี้ได้ที่  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยท่านที่  
เข้าชมนิทรรศการจะได้รับแจกสูจิบัตรที่มี  
ค่าอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
และสถาบันการศึกษาที่เปิดทำการเรียนการ  
สอนวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในภาคเหนือ....